

Số: 2295/SLĐTBXH-NCC

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9 năm 2020

V/v báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ
người có công với cách mạng về nhà ở.

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thực hiện Công văn số 6368/UBND-VX2 ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 3557/LĐTBXH ngày 16/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/203/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành.

1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc thực hiện.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/203/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện như sau:

Ngày 30/7/2013 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 656/SLĐTBXH yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã rà soát hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở đề nghị xây mới, sửa chữa.

Ngày 16/7/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2491/UBND-XD1 về việc tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các Ban, ngành liên quan tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện.

Ngày 06/8/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2748/UBND-XD1 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, trong đó hướng dẫn phương thức thực hiện và giao các Sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai lập, phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ, tổng hợp, kiểm tra, rà soát, bảo đảm danh sách đúng đối tượng theo quy định, xây dựng Đề án hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngày 05/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số hộ thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở là 5.158 hộ (trong đó: Xây mới nhà: 2.617 hộ; sửa chữa nhà: 2.541 hộ); tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương: 155.500 triệu

đồng. Đề án đã gửi các Bộ, ngành Trung ương để thẩm định, phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

Sau đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có kết quả thẩm tra tại Văn bản số 4463/LĐTBXH-NCC ngày 21/11/2014 xác định trên địa bàn tỉnh tổng số hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở là 5.118 hộ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 153.640 triệu đồng (trong đó xây mới: 2.564 hộ, sửa chữa: 2.554 hộ).

Ngày 01/12/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 5379/UBND-XD₁ báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 07/01/2015, Sở Xây dựng đã thiết kế và ban hành 03 mẫu nhà ở theo Đề án và có Công văn số 20/SXD-QLN₂ hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã phổ biến rộng rãi đến từng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở để tham khảo.

Ngày 16/01/2015, Sở Tài chính đã ban hành Văn bản số 166/HD-STC về việc hướng dẫn quản lý cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg.

2. Việc xây dựng, phê duyệt Đề án.

- Ngày 30/7/2013 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 656/SLĐTBXH yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã rà soát hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở đề nghị xây mới, sửa chữa. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập 12 đoàn công tác phối hợp UBND cấp huyện, UBND cấp xã trực tiếp đến từng thôn, xóm, hộ gia đình rà soát trên 10.000 hộ để kiểm tra, đánh giá theo điều kiện tiêu chuẩn Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã, gồm đại diện chính quyền cấp xã, Mặt trận tổ quốc cấp xã, Hội Cựu chiến binh, tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của từng đối tượng có đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở. Sau khi kiểm tra, UBND cấp xã lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (danh sách, số lượng, mức vốn hỗ trợ dự kiến) theo mẫu quy định tại Phụ lục số II Thông tư số 09/2013/TT-BXD, gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là UBND cấp huyện).

- Căn cứ vào báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và các phòng, ban liên quan rà soát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với danh sách người có công đang quản lý, tổng hợp, trình UBND cấp huyện phê duyệt danh sách đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn huyện (theo mẫu quy định tại Phụ lục số III ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD) báo cáo Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, kiểm tra, rà soát, bảo đảm danh sách đúng đối tượng được

hỗ trợ theo quy định. Đồng thời phối hợp Sở Xây dựng tham mưu xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở Xây dựng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, phối hợp với các đơn vị liên quan lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Sau khi phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, UBND tỉnh gửi Đề án và báo cáo (theo mẫu quy định tại Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD) về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

II. Công tác tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách.

1. Công tác tổ chức tập huấn.

Sau khi có Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 35/2007/PLUBTVQH11 ngày 21/6/2007 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11, Nghị định số 54/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Chủ tịch, cán bộ chính sách của 265 xã, phường, thị trấn các chủ trương, chính sách về lĩnh vực ưu đãi người có công với cách mạng, ngoài ra còn mời giảng viên Trường đại học Lao động xã hội bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ làm công tác Lao động xã hội. Các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ thôn, xóm và hướng dẫn cụ thể, thống nhất các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, các biểu mẫu về giải quyết chế độ, chính sách người có công, hướng dẫn về quy trình, thủ tục xây dựng hồ sơ vv...để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, áp dụng.

Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ người có công nhà ở.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến.

Với phương pháp chú trọng tuyên truyền phổ biến chính sách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho các đối tượng cán bộ làm công tác chính sách; chú trọng thanh tra, kiểm tra phát hiện thiếu sót để uốn nắn kịp thời...đã góp phần quan trọng triển khai thực hiện chế độ chính

sách. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp và các cơ quan truyền thông (Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình tuyến huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở) đã tích cực tham gia trong việc tuyên truyền hướng dẫn, giải thích các quy định về thực hiện chế độ chính sách đối với người có công; vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa và thực hiện có hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa. Ngoài ra, các điều kiện, tiêu chuẩn để được hưởng chế độ, các loại biểu mẫu, quy trình giải quyết ..vv...đã được in sao, niêm yết tại các Trung tâm giao dịch một cửa, một cửa liên thông để công khai cho nhân dân biết, thực hiện và thực hiện quyền kiểm tra, giám sát. Vì vậy chế độ, chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn Hà Tĩnh hiện nay đã được giải quyết cơ bản, việc chi trả chế độ được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định, được nhân dân và đối tượng đồng tình.

Thông qua, Đài, Báo, các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng toàn Văn bản, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và một số văn bản khác của các Sở, ban, ngành liên quan để quần chúng và nhân dân biết, nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ cải thiện nhà ở người có công với cách mạng.

Hàng tuần, hàng tháng thông qua các kênh thông tin khác nhau, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn để chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công với ccchs mạng, đảm bảo việc hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo được sâu sát và đạt kết quả cao trong quá trình thực hiện chính sách, UBND các cấp đã tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp trong nhân dân về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng qua các cuộc họp và trên hệ thống thông tin đại chúng, để nhân dân hiểu và thực hiện nghiêm túc đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

III. Công tác phối hợp thực hiện; thanh tra, kiểm tra.

1. Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội ở các địa phương thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt tọa đàm, giao lưu văn nghệ, kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền về chính sách, cách thức thực hiện, vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng để người dân biết được mục đích, ý nghĩa và các nội dung của chương trình, từ đó nhanh chóng lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội và được nhân dân đồng tình cao.

Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp xã, thôn xóm tổ chức giới thiệu rộng rãi, công khai mẫu nhà ở do Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thiết kế 03 mẫu điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng để nhân dân lựa chọn; Các hộ gia đình có thể sử dụng các mẫu thiết kế điển hình trên hoặc tham khảo các mẫu nhà ở truyền thống, thông dụng tại địa phương để lựa chọn quy mô và hình thức nhà ở phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng hộ.

2. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng đã được phát động triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị. Các thành viên Ban chỉ đạo các cấp có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp tốt với các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, vận động các hộ dân triển khai xây dựng nhà đảm bảo tiến độ, chủ động xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện ở cơ sở.

UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giúp đỡ các hộ gia đình trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định; vận động các tổ chức, đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp đỡ các hộ gia đình xây dựng nhà ở, tận dụng cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư và hộ gia đình về đóng góp hỗ trợ: Nhân công, khai thác vật liệu tại chỗ như cát, đá, sỏi, gỗ... để giảm giá thành xây dựng; Khi hoàn thành xây dựng phần nền móng và khung - tường nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn và khi hoàn thiện toàn bộ nhà ở thì phải lập Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng (theo mẫu quy định tại phụ lục số V và số VI ban hành kèm theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD).

Sau khi hoàn thành việc xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở mà có thay đổi về diện tích nhà ở, nếu hộ gia đình được hỗ trợ có nhu cầu bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho các hộ gia đình thực hiện các thủ tục xác nhận thay đổi; thời hạn xác nhận các thay đổi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp các Sở, ngành liên quan đôn đốc các địa phương rà soát, xác định các đối tượng đủ điều kiện được tiếp tục hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

3. Thanh tra, kiểm tra.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Sở Xây dựng tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và xử lý 13 đơn thư phát sinh khiếu nại về việc chưa được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Sau khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, năm 2014 phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà soát, kiểm tra và đưa ra khỏi danh sách hỗ trợ nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt 40 trường hợp với lý do đối tượng đã chết, đối tượng đã di chuyển hộ khẩu sinh sống địa bàn ngoại

tỉnh (Công văn số 1876/SLĐTBXH-NCC ngày 14/10/2014 về việc báo cáo Cục Người có công về Đề án hỗ trợ nhà ở người có công).

Trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, phối hợp các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương kiểm tra và đưa ra khỏi danh sách, loại ra khỏi Đề án là 651 hộ, trong đó: 332 hộ xây mới và 319 hộ sửa chữa (*do đã chết, không có nhu cầu xây dựng, đã được hỗ trợ từ các nguồn khác, đã chuyển đi nơi khác...*).

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ được thực hiện thường xuyên, theo định kỳ. Những vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết triệt để 100% (đã nhận và giải quyết 13 đơn thư). UBND các cấp cũng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của người có công, đảm bảo giải quyết kịp thời, chính xác, không có vướng mắc tồn đọng.

IV. Kết quả thực hiện.

1. Số lượng.

- Tổng số hộ theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, thẩm tra là 5.158 hộ, trong đó 2.617 hộ xây mới và 2.541 hộ sửa chữa.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định Đề án kết quả.

+ Số hộ đủ điều kiện hỗ trợ 5.118 hộ, trong đó 2.564 hộ xây mới và 2.554 hộ sửa chữa (trong đó xây mới điều chỉnh từ xây mới 13 hộ sang sửa chữa).

+ Số hộ đưa ra khỏi đề án 40 hộ.

Như vậy, tổng số hộ người có công được hỗ trợ 4.467, trong đó xây mới 2.268 hộ, sửa chữa 2.199 hộ.

Tổng số hộ chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa và ngược lại là 62 hộ, trong đó: 15 hộ chuyển từ xây mới sang sửa chữa và 47 hộ chuyển từ sửa chữa sang xây mới.

Tổng số hộ đã loại ra khỏi Đề án là 651 hộ, trong đó: 332 hộ xây mới và 319 hộ sửa chữa (*do đã chết, không có nhu cầu xây dựng, đã được hỗ trợ từ các nguồn khác, đã chuyển đi nơi khác...*).

2. Kinh phí.

- Tổng số kinh phí được Bộ Tài chính cấp: 145.958.000.000 đồng, trong đó: xây mới 99.560.000.000 đồng, sửa chữa 46.398.000.000 đồng.

- Tổng số kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ 134.700.000.000 đồng, trong đó: xây mới 90.720.000.000 đồng, sửa chữa 43.980.000.000 đồng.

- Tổng số kinh phí dư thừa của các hộ đưa ra khỏi Đề án 11.258.000.000 đồng, trong đó: xây mới 8.840.000.000 đồng, sửa chữa 2.418.000.000 đồng.

3. Kết quả thực hiện hỗ trợ.

Tổng số hộ đã hoàn thành hỗ trợ 4.467 hộ, trong đó 2.268 hộ xây mới, 2.199 hộ sửa chữa.

(Kèm theo phụ lục 01).

4. Số hộ phát sinh ngoài Đề án theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

- Tổng số hộ phát sinh ngoài đề án 1.995 hộ, trong đó xây mới 1.123 hộ, sửa chữa 872 hộ.

(Kèm theo phụ lục số 02)

- Tổng số hộ phát sinh ngoài đề án đã được hỗ trợ theo Nghị quyết 63/NQ-CP, Nghị quyết số 46/NQ-CP và hỗ trợ từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, kêu gọi xã hội hóa là 671 hộ với số kinh phí 28.151.000.000 đồng, trong đó:

Xây mới 523 hộ với số kinh phí 24.640.000.000 đồng

Sửa chữa 148 hộ với số kinh phí 3.511.000.000 đồng

(Phụ lục số 03)

- Tổng số hộ phát sinh ngoài đề án chưa hỗ trợ 1.324 hộ, trong đó xây mới 600 hộ, sửa chữa 724 hộ.

(Phụ lục số 04)

V. Khó khăn, vướng mắc; kiến nghị đề xuất.

1. Khó khăn, vướng mắc.

- Tại thời điểm kiểm tra, rà soát, lập danh sách xây dựng Đề án hỗ trợ nhà ở người có công trình UBND tỉnh phê duyệt năm 2013, nhưng sau khi có nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện thì một số hộ đã chết, di chuyển đi ngoại tỉnh hoặc đã được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo hình thức xã hội hóa, ...

- Sau thời điểm UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở người có công, có một số hộ nhà ở xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được hỗ trợ với lý do không có tên trong danh sách Đề án hỗ trợ nhà ở người có công đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2013 (số phát sinh mới).

- Mức hỗ trợ 40.000.000 đồng đối với trường hợp xây mới 01 căn nhà là thấp, một số hộ có hoàn cảnh rất khó khăn trong việc thực hiện, trong khi kêu gọi xã hội hóa xây nhà tình nghĩa ở mức cao hơn trên 40.000.000 đồng.

- Tiến độ triển khai thực hiện chính sách còn chậm, chưa đạt theo kế hoạch đề ra; sự huy động nguồn vốn, lực lượng tham gia vào việc hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở kết quả đạt được chưa cao.

2. Kiến nghị đề xuất.

- Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành quan tâm, tiếp tục nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở người có công, tăng mức hỗ trợ để các hộ gia đình chính sách được xây dựng nhà ở ổn định (mức 40.000.000 đồng/nhà xây mới; 20.000.000 đồng/nhà sửa chữa là thấp so với thực tế hiện nay).

- Hiện nay, còn có nhiều hộ gia đình chính sách người có công có khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp, hư hỏng phát sinh mới ngoài Đề án, đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tiếp tục xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Với những hộ thuộc Đề án hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thực hiện đề nghị có hướng dẫn và xem xét cho phép điều chỉnh kinh phí bổ sung cho những hộ đủ cơ sở hỗ trợ theo quy định nhưng chưa nằm trong Đề án đã phê duyệt năm 2013.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục Người có công;
- Sở Xây dựng, Sở Tài chính;
- Giám đốc;
- BBT trang Website Sở;
- Lưu: VT, NCC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Mai Hoa